



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร ๐๗๓-๔๙๔๐๖๔

ที่ ปน ๑๑๓๓/๓๓๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการกำกับติดตามประกาศการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขอ
อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งในการดำเนินการจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบทั้ง ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ ๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ๔) มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ๕) มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ๖) มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น ไม่พบกรณีการกระทำผิดต่อมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบทั้ง ๖ ประเด็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางชูไรดา มาแจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ อนุญาต

(นายอะห์ลี หมานมานะ)

สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี วัน/เดือน/ปี: ๕ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>หัวข้อ: MOIT ๑๔ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p> <p>รายละเอียดข้อมูล : ๑.) บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด ๒.) รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม/คำสั่ง/หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯตามที่หน่วยงานกำหนด ๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>Link ภายนอก: https://sasukkapho.com/</p> <p>หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล อับดุลฮาเล็ม ฮาแว (นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง อะห์ลี หมานมานะ (นายอะห์ลี หมานมานะ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อิมรอน กะสุเมาะ (นายอิมรอน กะสุเมาะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	